

ค. กลุ่มแกนนำทางการเมือง

สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะอื่นๆ	แหล่งที่มา
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการเมือง</u></p> <p>๑. ประชาชนยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ของนักการเมือง และนักการเมืองยังอยู่ภายใต้ของกฎข้อบังคับของมติพรรคที่ตนเองสังกัดอยู่ ทำให้นักการเมืองนั้นต้องเชื่อฟังข้อบังคับ มากกว่าการแก้ไขปัญหามาให้ประชาชน</p> <p>๒. มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ มีการทุจริต และความไม่โปร่งใสของนักการเมืองรวมทั้งมีการผูกขาดอำนาจทางการเมือง</p>	<p>๑. จัดความคิดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย สร้างความรู้ทางการเมืองที่ดีให้กับประชาชน ยกเลิกระบบของนักการเมืองที่ต้องสังกัดพรรค เพราะจะทำให้นักการเมืองไม่เป็นตัวของตัวเอง</p> <p>๒. สร้างความสมานฉันท์ให้นักการเมือง ปรับความเข้าใจแต่ละฝ่ายให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ</p>	<p>แก้กฎหมายทางการเมืองที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับนักการเมือง ปิดช่องทางต่างๆ ที่นักการเมืองหาผลประโยชน์ได้</p>	<p>กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มข้าราชการ ประชาชน แกนนำการเมือง กลุ่มเอกชน</p>
<p><u>แนวทางปฏิรูปการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ</u></p> <p>นักการเมือง ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและ โดยในบางครั้งสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนเอง นักการเมืองขาดจริยธรรมที่ดีในการให้ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>๑. เพิ่มโทษการให้ข้อมูลข่าวสารของนักการเมือง โดยตั้งกฎหมายใหม่สำหรับนักการเมือง ผู้นำบริหารประเทศ ให้มีโทษอัตราที่สูง</p> <p>๒. ให้นักการเมืองปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด และกำหนดโทษอย่างชัดเจน</p>	<p>๑. แก้กฎหมายของนักการเมืองที่ต้องสังกัดพรรค ทำให้นักการเมืองไม่เป็นตัวของตัวเอง</p> <p>๒. มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ และนักการเมืองของไทย ควรมีจิตสำนึกรับผิดชอบและความละเอียดให้มากกว่าปัจจุบันก็จะสามารถพัฒนาการเมืองไปได้ดีกว่าปัจจุบันได้มาก ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้</p> <p>๓. กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังถูกแทรกแซงอยู่ ทำให้การตัดสินคดีความต่างๆไม่เป็นไปตามความจริง สร้าง ๒ มาตรฐานให้กับประเทศชาติ จึงเกิดการต่อต้านหรือไม่รับอำนาจ หาก</p>	

		ปล่อยไว้เนิ่นนาน อาจจะมี มวลชน หรือ แกนนำ ปลุกปั่น ยุยง จนทำให้กฎหมายต่างๆ ในประเทศไม่ศักดิ์สิทธิ์	
<u>แนวทางปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรม</u> ๑. แกนนำทางการเมืองชอบยุ ยงปั่นป่วน ช่มชู้ และกดดัน กระบวนการยุติธรรม ทำให้ การตัดสินคดีความต่างๆใน ระดับชาติ ผลออกมาไม่ สมบูรณ์ หรือไม่เป็นที่ธรรม ๒. กระบวนการยุติธรรมไม่ เป็นไปตามข้อกฎหมาย มีการ บิดเบือนเกือบทุกระดับชั้น	๑. มีกฎหมายที่เข้มงวดในการ ปกป้องกระบวนการยุติธรรม ผู้รักษากฎหมายต้องกล้าทำตาม กฎระเบียบ ไม่ปล่อยปะละเลย อย่างที่เป็นอยู่ ไม่เลือกข้าง ทำงานโดยตั้งใจตามกฎหมายที่ ให้ไว้ ๒. ค้นหา คัดเลือก ผู้ทำหน้าที่ใน กระบวนการยุติธรรม ให้ได้คนดี มี คุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ เทียงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม ๓. ปรับแนวคิดและจริยธรรม ไม่ ฝักใฝ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทำ ให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง	จัดทำกฎระเบียบอย่างจริงจัง เพิ่มมาตรการการลงโทษ สำหรับผู้ที่ช่มชู้ หรือสร้าง ความกดดัน	
<u>แนวทางปฏิรูป การบริหาร ราชการแผ่นดิน</u> รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ มายังท้องถิ่นในปริมาณที่น้อย โครงการใหญ่ๆที่จำเป็น เร่งด่วนของท้องถิ่นไม่สามารถ กระทำได้ ต้องรองงบประมาณ จากส่วนกลาง	เพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่นใน การบริหารจัดการด้วยตนเอง	เพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่น ให้สามารถสามารถแก้ไข ปัญหาของตัวเองที่เร่งด่วนได้ โดยไม่ต้องรอรับการอนุมัติ จากส่วนภูมิภาค	
<u>แนวทางปฏิรูปการทุจริต</u> ๑. มีการใช้เงินซื้อเสียง เลือกตั้ง	๑. ให้มีการตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง อย่างจริงจัง ๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการ เกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องทำ หน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย	มีมาตรการตรวจสอบการ ดำเนินงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง	

	<p>กำหนด ต้องควบคุมอำนาจการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม</p> <p>๓.มีมาตรการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง มีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลุกฝังค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่ มีการตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทำผิดและให้รางวัลผู้ทำความดี</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูปการศึกษา</u></p> <p>๑. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่</p>	<p>๑. ให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้มากขึ้น</p> <p>๒.ต้องมีตัวแทนที่มีความรู้ด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน</p> <p>๓.พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความน่าเชื่อถือทางด้านวิชาการ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองให้มีความเชื่อมั่นทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีให้มากขึ้น</p>	<p>ควรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ</u></p> <p>๑. มีงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรไม่เพียงพอ</p> <p>๒.ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบทุนนิยมเสรี นายทุน นักการเมือง และข้าราชการระดับสูงร่วมกันคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควร</p>	<p>๑. ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสหกรณ์ชุมชน</p> <p>๒. ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านผลผลิตให้มากขึ้น</p> <p>๓. อบรมอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย</p>		

<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร</u></p> <p>๑. จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเกิดการล่าช้าในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบ</p> <p>๒. เนื้อหาข้อมูลข่าวสารไม่สร้างสรรค์ สร้างความแตกแยกในการแก้ไขปัญหา ไม่มีจรรยาบรรณ เข้าใจยาก ไม่เป็นความจริง บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหวังผลให้ชวนเชื่อ มอมเมาประชาชน</p>	<p>๑. ควรทำสรุปข้อมูลข่าวสารและนำมาร่วมประชุมในการประชุมประจำเดือนในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและระบุข้อมูลให้ชัดเจนในรายละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจในข่าวที่ไม่เป็นจริง องค์กรที่ทำงานด้านการสื่อสารมวลชนควรมีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวสาร</p>	<p>ควรรวบรวมข้อมูลและทำการสรุปหัวข้อสำคัญๆและนำมาประชุม</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง</u></p> <p>๑. ปัญหาการเมืองส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจจึงทำให้ประชาชนตกงานไม่มีงานทำขาดรายได้</p> <p>๒. การกำกับดูแล ควบคุมราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและองค์กรอิสระ ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นขาดโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ให้เป็นไปในแบบพึ่งตนเองได้ ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ต่อไป</p>	<p>๑. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าและลดปัญหาทางการเมือง</p> <p>๒. ยุติความรุนแรงทางการเมืองและให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนักรการเมืองให้เป็นผู้ที่มีความเป็นกลางเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าต่อไป</p> <p>๓. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าและลดปัญหาการเมือง</p>	<p>จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการกับปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เดินหน้าสู่ความเจริญต่อไป</p>	

<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านการจัดการ</u> <u>ทรัพยากรธรรมชาติและ</u> <u>สิ่งแวดล้อม</u> ไม่มีการจัดสรรให้มีผู้ดูแล รับผิดชอบ</p>	<p>๑.จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และพัฒนา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อ ส่วนรวม</p> <p>๒.ทรัพยากรธรรมชาติขาดการ ดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานของ ภาครัฐและมีผู้บุกรุกและหา ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติของ ส่วนรวม รัฐไม่ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง บุคคล บางกลุ่มได้หาประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของส่วนรวมโดยไม่มี ผู้ใดควบคุมดูแล</p>	<p>มีการพัฒนาให้ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เกิด ประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ</p>	
--	--	--	--